

ด่วนที่สุด

ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๒๒๐๒



ศาลากลางจังหวัดอุดรดิติต์
ถนนประขานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิติต์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุดรดิติต์

อ้างอิง หนังสือจังหวัดอุดรดิติต์ ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๑๙๓๐ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๙๕๖

ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดอุดรดิติต์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาฝ้กตบชวา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานกรรมการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดอุดรดิติต์ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ในการประชุมเพื่อวางแผนแนวทางการใช้จิตอาสาภาคประชาชนกำจัดวัชพืชและ/หรือสิ่งปฏิกูลในคู/คลองระบายน้ำ - ส่งน้ำ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมี พลตำรวจโท ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ที่ประชุมได้มีมติให้เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง จังหวัดอุดรดิติต์พิจารณาแล้วจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ดังนี้

๑. สํารวจจำนวนคู คลอง แห่ล่งน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีจำนวนเท่าใดและพื้นที่ใดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากที่เกิดจากฝ้กตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

๒. สํารวจการจัดตั้งโรงงานกำจัดฝ้กตบชวาและวัชพืชขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดบ้างที่มีโรงงานดังกล่าว และมีความสามารถในการกำจัดวันละกี่ตัน

ทั้งนี้ ขอให้ส่งข้อมูลตามแบบรายงาน ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิติต์ ภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. และจัดส่งเป็นไฟล์ Excel ทางแอปพลิเคชัน LINE ภู Benz โทรศัพท์หมายเลข ๐๘-๗๘๔๓-๘๗๗๒ อีกทางหนึ่งด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สําหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสหวี อภิชัยวิศรุตกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิติต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓

ผู้ประสานงาน นายภูวนาด สุนิล ๐๘-๗๘๔๓-๘๗๗๒

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๙๕๖



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๘๐๘ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานแหล่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบที่ ๑)
๒. แบบสรุปรายภาพรวมจังหวัด (แบบที่ ๒)
๓. แบบรายงานสถานที่/โรงงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบที่ ๓)

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานกรรมการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการประชุมเพื่อวางแผนแนวทางการใช้จิตอาสาภาคประชาชนกำจัดวัชพืชและ/หรือ สิ่งปฏิกูลในคู/คลองระบายน้ำ - ส่งน้ำ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมี พลตำรวจโท ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ที่ประชุมได้มีมติให้เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

๑. สำรวจจำนวนคู คลอง แหล่งน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่ามีจำนวนเท่าใดและพื้นที่ใดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากที่เกิดจากผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

๒. สำรวจการจัดตั้งโรงงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดบ้างที่มีโรงงานดังกล่าว และมีความสามารถในการกำจัดวันละกี่ตัน

ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลตามแบบรายงาน เป็นไฟล์ Excel ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nsdivision.dla@gmail.com อีกทางหนึ่ง โดยระบุหัวข้อเรื่อง “การเตรียมการ พื้นที่น้ำท่วมที่เกิดจากปัญหาวัชพืช/สิ่งกีดขวางทางน้ำ” ภายในวันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

